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"สมพงษ์" ผิดหวังบอร์ด กพฐ.ไม่โละรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษทั้งหมด
มั่นใจปัญหาแป๊ะเจี๊ยะจะยังคงอยู่ แนะแนวแก้ปัญหาให้ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน-
เลิกกำหนดค่าใช้จ่ายรายหัวเท่ากันหมดทั้งประเทศ

วันนี้ (11 ก.พ.) ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)มีมติแก้เกณฑ์รับนักเรียนปีการศึกษา2562
โดยยกเลิกเงื่อนไขพิเศษเด็กฝากผู้มีอุปการะคุณ โควตาของโรงเรียนคู่สัญญา และคะแนนสอบเท่ากันลำดับสุดท้าย
สนองมาตรการล้างแป๊ะเจ๊ยะ ส่วนผู้บริจาคที่ดินสร้างโรงเรียน เด็กยากจน และลูกครูยังต้องคงไว้นั้น
ตนรู้สึกผิดหวังเล็กน้อย เพราะหากจะแก้ไขปัญหาแป๊ะเจี๊ยะจะต้องยกเลิกเงื่อนไขพิเศษทั้ง 7 ข้อ แต่ก็เข้าใจว่า
โรงเรียนต้องดูแลชุมชนและผู้ปกครอง ทำให้เชื่อว่าปัญหาแป๊ะเจี๊ยะจะยังอยู่ในวังวนเดิม
แม้ว่าจะมีนโยบายลงมาแล้ว แต่ฝ่ายปฏิบัติไม่ทำตาม เราก็คงหมดหวังกับการปฏิรูปการศึกษา
เพราะเรื่องเท่านี้ยังทำไม่ได้ แล้วจะปฏิรูปการศึกษาได้สำเร็จได้อย่างไร

ศ.ดร.สมพงษ์ กล่าวต่อไปว่า จุดอ่อนที่สุดของปัญหาการรับนักเรียนอยู่ที่ผู้บริหารโรงเรียน
และที่ผ่านมาเราก็มีตัวอย่างให้เห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนบางแห่งเรียกรับเงินจากการรับนักเรียนจริง
ดังนั้นขอเสนอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินด้วย
ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)
ต้องเร่งยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางให้มีคุณภาพเท่าเทียมกัน
ยกเลิกการกำหนดค่าใช้จ่ายรายหัวเท่ากันหมดทั้งประเทศ
และควรกระจายอำนาจให้สถานศึกษาตัดสินใจกำหนดแนวทางการรับนักเรียนที่ชัดเจน รับผิดชอบต่อการรับเด็ก
และไม่ควรใช้เกณฑ์เดียวเหมือนกันทั้งประเทศด้วย

“จากนี้ต้องให้ครูเก่ง ๆ มาสอนในโรงเรียนขนาดเล็กและกลาง
สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กและกลาง
เพราะถ้าไม่สามารถทำให้โรงเรียนมีคุณภาพใกล้เคียงกันหรือเท่ากัน
ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาแป๊ะเจี๊ยะได”้ศ.ดร.สมพงษ์กล่าว
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